

คู่มือออนไลน์

(6 มกราคม 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ต้องจะต้องเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัย

สวัสดิ์ปีใหม่พ.ศ. 2561 ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ผมหยุดพักการตอบจดหมายท่านผู้อ่านในคอลัมน์นี้ไปนานประมาณ 1 เดือน เพราะติดภารกิจในการเดินทางไปเป็นหัวหน้าทัวร์ไปอียิปต์ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา จนไม่มีเวลาตอบจดหมาย

ตอนนี้พร้อมกลับมาประจำการแล้วครับ

สัปดาห์แรกของปี 2561 นี้เป็นคิวของ คุณอรรถพิพัทธ์ เกิดวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เวลา 10.26 น. ปทุมธานี เพศหญิง

ก่อนจะตอบคำถาม ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณอรรถพิพัทธ์ เสียก่อนครับ

ดวงชะตาของคุณเป็นดวงที่มีดาว หลากๆดวงมากระจุกตัวรวมกันอยู่ ชีวิตมักจะมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตอยู่เนืองๆ และมักจะเข้ามาที่ละหลายๆเรื่อง มีทั้งที่ดี และ ไม่ดี

จะว่าไปแล้ว ดวงชะตาของคุณจัดว่าเป็นดวงชะตาแบบตุ๊กตาล้มลุก มีการเปลี่ยนแปลง ผกผัน ดีร้ายอยู่เนืองๆ เมื่อพบกับเรื่องดีๆในชีวิต ก็อย่างประมาท อย่าหลง หรือ หลงระเริงจนเกินไป เพราะจะมีเรื่องไม่คิดนึก หรือ เรื่องร้ายตามมา

ในทางกลับกัน หากเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ตั้งหลัก ตั้งจิตใจให้มั่นคง ไม่โศกเศร้า เสียใจหรือสิ้นหวังจนเกินไป ค่อยๆคิดค่อยๆทำตามแนวทางที่ถูกต้อง เพราะไม่นานนักก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาประโลมใจให้คลายเศร้า หรือ บรรเทาความสูญเสียได้

คำถามแรก กำลังวางแผนที่จะไปเรียน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น อยากทราบว่าไปดีมั๊ย หรืออยู่ไทยดีกว่าคะ คำถามที่สอง ถ้าสมมติไปที่นู่นดีกว่า จะมีโอกาสจะได้รับทุนของมหาวิทยาลัยที่นู่นบ้างไหมคะ

คุณไม่ได้บอกมาว่า จะไปเรียนปีไหน เดือนอะไร และจะต้องสอบในเดือนอะไร ปีอะไร ผมก็จึงขอตอบแบบกว้างๆตามดวงชะตานะครับ

ช่วงนี้ ดาวอังคาร(๓) กำลังเสวยอายุ พลุ่ต(๕)แทรก ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่ง ตอนนี้คุณคงจะคิดทำอะไรใหม่ๆในเรื่องการเรียน การทำงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ต่างแดน หากคิดจะทำอะไรในช่วงนี้ ก็ให้รีบๆทำซะ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีสูงครับ

ผมจะไม่บอกว่า ไปอยู่ต่างประเทศแล้วดีกว่าอยู่เมืองไทยหรือไม่ แต่ผมจะบอกว่า ดวงชะตาของคุณหลังจากเดือนเกิดของคุณไปแล้ว ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หลังจากวันเกิดของคุณไปแล้ว คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ด้วยการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษา และจะเป็นการศึกษาในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดิม อาจจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้

แต่มีโอกาสสูงที่จะเป็นต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่ อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายนัก และคุณต้องเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้มากเอาการอยู่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตของคุณอยู่แล้วที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เนืองๆ

ก็ขอให้คุณอดทน และใช้ความเพียรพยายามตั้งใจ จะประสบความสำเร็จตามที่หวังตั้งใจนะครับ

คำถามสุดท้าย อาชีพอะไร แนวไหน ในอนาคตที่เหมาะสมล่ะ

ดวงชะตาของคุณเหมาะที่จะทำงานในด้านการจัดเขียนอาจจะเป็นพวกเขียนบทความ หรือ นวนิยายที่ต้องใช้จินตนาการมากๆ งานสอนหนังสือ งานทนายความ งานกฎหมาย งานเลขานุการ งานล่าม งานแปลเอกสาร เหล่านี้เป็นต้น

โดยรวมก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร งานจัดเขียน งานพูด งานใช้ความคิดสร้างสรรค์ และงานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ ต่างประเทศ

นอกจากนี้ ก็ยังสามารถทำงานอะไรที่เกี่ยวกับความสวย ความงาม งานที่ต้องใช้จินตนาการความนึกคิดเรื่องความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

และที่สำคัญก็คือ งานของคุณควรจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำนั่งโต๊ะ แต่ควรจะเป็นงานที่ต้องเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆ งานที่จบเป็นงานๆไป เป็นต้น

หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางให้คุณได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ อรรถพิพัทธ์ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ไม่มีคิวตกค้างอยู่ หากใครเขียนเข้ามาถามในช่วงนี้ ผมก็จะนำมาตอบในสัปดาห์หน้าเลย

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

